



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๕๗๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ๑ ล้านโดส ๑๐๐ วัน ในกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุ ๑๑ - ๒๐ ปี ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) และเร่งรัดเก็บตกในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยมุ่งหวังในการลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการในพื้นที่รับทราบและดำเนินการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จังหวัดแพร่จึงขอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการให้สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการในพื้นที่ ดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ล้างาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๖๓๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 64478
วันที่ 22 พ.ย. 2566
เวลา

กระทรวงสาธารณสุข	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 1๑๐๐๐	3131
วันที่ 22 พ.ย. 2566	19.17
เวลา	ผ่านระบบ MOPH Claim

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐบาลไทย ได้มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมกลไกการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยเฉพาะการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน จึงได้มีนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ๑ ล้านโดส ๑๐๐ วัน ในกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุ ๑๑ - ๒๐ ปี ทั้งในระบบและนอกระบบศึกษา เพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) และเร่งรัดเก็บตกในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยมุ่งหวังในการลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงผู้ใหญ่ ซึ่งกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเพื่อให้เครือข่ายดำเนินงานด้านการบันทึกข้อมูลในการรายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีน HPV มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมควบคุมโรค จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน HPV ผ่านระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ กรมควบคุมโรค และผ่านระบบการประชุมทางไกล

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีนป้องกันติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน แจ้งสถานพยาบาล หรือ หน่วยบริการในพื้นที่ได้รับทราบและดำเนินการตามประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) สำหรับเจ้าหน้าที่ และขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/v5d4C5> หรือ ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือ

๒. สำหรับ...

๒. สำหรับหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่เป็นวัคซีนสนับสนุนของสภากาชาดไทย ขอให้หน่วยบริการดำเนินการบันทึกฐานการผลิตในระบบรายงาน โดยกรอกข้อมูลขึ้นต้นด้วย TRC และตามด้วยรุ่นการผลิตวัคซีน ตัวอย่างเช่น TRCU025810 TRCW005682

๓. เป้าหมายของผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) เทียบกับวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ๑.๔ ล้านโดส โดยกำหนดเป้าหมายรอบที่ ๑ สรุปลงบริการจากยอดจัดสรรในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๑ ล้านโดส และเป้าหมายรอบที่ ๒ สรุปลงบริการจากยอดจัดสรรในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑.๔ ล้านโดส รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๕๙๐ ๓๑๕๖ - ๗
โทรสาร -

